

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายเสรี พิมพ์มาศ	ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๒. นายสุเมฆ สายสูง	รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๓. พระครูสิรินันทวิทย์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นางสาวพิมพ์พรรณ สกิดรัมย์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายสมเพชร สิทธิชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายเผชัญ จินสิทธิ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายสำเร็จ แก้วเทพ	กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
๙. ผศ.ดร.วิไลพร จันทรีไชย	กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
๑๐. นางอมรา ชัยพินิจ	กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
๑๑. นายประยงค์ แก้วประทุม	กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านโดยตำแหน่ง
๑๒. นายวัชชีระ หวันท็อก	เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๑๓. นางสาวธัญญา ทิพย์ล้อย	ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๑๔. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ	ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากไปราชการ และติดภารกิจอื่น)

๑. นายธีรพล วรรณวิภูษิต	กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-------------------------	---------------------------------------

ผู้เข้าร่วมการประชุม

๑. นางโชติกา ณ หนองคาย	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
------------------------	---------------------------------

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวเปิดประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่านทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน และร่วมกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย

แจ้งการจัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่ล่าช้า เนื่องจากอยู่ในช่วงของสิ้นปีงบประมาณ

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน นางอมรา ชัยพินิจ รางวัลแม่ดีเด่น ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๒.๑ สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน จากการประชุม ให้ที่ประชุมทราบ (ตามเนื้อความในเอกสาร) ดังนี้

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๒ รายงานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่องการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ (ตามเนื้อความในเอกสาร)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๓ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ วิทยาลัยชุมชนน่าน

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ วิทยาลัยชุมชนน่าน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการระดมทรัพยากรและทุน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน และได้ประชุมหารือการดำเนินงานในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ จึงนำเสนอสรุปผลการประชุม และรายละเอียดการจัดโครงการระดมทรัพยากรและทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน (ตามเนื้อความในเอกสาร)

นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ชี้แจงการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรและทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้มีการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุน ตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานต่างๆ ร่วมวางแผนการทำงาน โดยโครงการดังกล่าว นายธนากร รัชตานนท์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายก่อน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศานาน่าน

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอให้มีการจัดแสดงกิจกรรมของวิทยาลัย นำเสนอ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพชุมชน ผลสำเร็จของวิทยาลัย เช่น การประกวดไทย เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๔ ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒

วิทยาลัยชุมชนน่านจัดส่งแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ (๑) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (๒) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (๓) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (๔) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ตรวจสอบแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรที่เสนอมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา (ตามเนื้อความในเอกสาร)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๕ การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปฏิบัติราชการแทน สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจดังกล่าว ตามคำสั่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ๘๗/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงสั่งมอบอำนาจดังกล่าวเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน (ตามเนื้อความในเอกสาร)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๖ รายงานสรุปกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการ ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ภายใต้โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง รายงานสรุปกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการ ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ภายใต้โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนภายใต้โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อย และได้จัดทำได้จัดทำรายงานการสรุปกิจกรรมดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นที่เรียบร้อย

นางเสน่หนูช วิเศษสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมว่าสถานที่ทำงานมีการบริหารจัดการที่ดีเน้นการมีส่วนร่วม จุดเด่นคือมีผู้นำที่เข้มแข็ง การแก้ไขปัญหาชัดเจนและยั่งยืน และควรมีการประเมินข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

นายประยงค์ แก้วประทุม ชี้แจงเพิ่มเติม การศึกษาดูงานในครั้งนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และต้องการสร้างการทำงานเป็นทีม ฝึกการตรงต่อเวลาของบุคลากรวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ วิทยาลัยชุมชนน่าน มีการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด ๕๘ รายวิชา ดังนี้ (๑) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน ๑๔ รายวิชา (๒) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๕ รายวิชา (๓) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๙ รายวิชา (๔) สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน ๖ รายวิชา (๕) สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๗ รายวิชา (๖) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน ๑๐ รายวิชา ทั้งนี้ได้เสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว สำนักวิชาการได้ดำเนินการพิจารณาผลการเรียนเบื้องต้น นำเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณาถ้อยแถลงแล้ว จึงเรียนสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑(ตามเนื้อความในเอกสาร)

ผศ.ดร.วิไลพร จันทรไชย กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาที่ติด F อยู่ในสัดส่วนที่สูง ต้องมีการติดตามและแก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ทางวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องผลการเรียนดังกล่าว และเร่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องติดตามและแก้ไขปัญหา

นางโชติกา ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ชี้แจงเพิ่มเติมกลุ่มนักศึกษาที่ติด F ดังกล่าวมีอยู่หลายกรณี เช่น นักศึกษาที่ออกกลางคัน นักศึกษาเรียนไม่ครบหลักสูตร เนื่องจากหลายสาเหตุ ทั้งนี้ได้รายงานถึงสถาบันแล้ว และมีการแจ้งหมายเหตุในรายงานดังกล่าวแล้ว

นางเสง่ห์นุช วิเศษสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะให้แสดงรายละเอียดการนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสภาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิไลพร จันทรไชย กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เสนอให้สำนักวิชาการควรแยกชนิดของ F ที่มีกรณีต่างกัน เพื่อสะท้อนถึงปัญหาอย่างชัดเจน เช่น F เพราะออกกลางคัน หรือ F เพราะสอบตก ให้ชัดเจน

พระครูสิรินันทวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปัญหาที่วิทยาลัยชุมชนน่านควรให้ความสำคัญคือกรณีที่นักศึกษาเรียนไม่ครบหลักสูตร ต้องหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขอย่างตรงจุด

นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ชี้แจงสาเหตุที่นักศึกษาเรียนไม่ครบหลักสูตร นักศึกษา ร้อยละ ๙๕ มาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จึงทำให้นักศึกษาไม่เข้าใจระบบของวิทยาลัยที่ต้องมีการเข้าเรียนเก็บจำนวนชั่วโมงเรียน ทั้งนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวติดตามการทำงานร่วมกับอาจารย์พิเศษอย่างต่อเนื่อง

นายสมเพ็ชร สิทธิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะเพิ่มเติมให้มีการแจ้งสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นนักศึกษาติด F ทุกกรณี เพื่อแก้ปัญหา และเสนอต่อที่สภาวิทยาลัยทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มติที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ มีมติให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และรอง

ผู้อำนวยการเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนก่อน และให้ส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารเล่มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ส่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ตามเนื้อความในเอกสาร)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

วาระที่ ๔.๓ เรื่อง หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) รายวิชา การนวดไทยเพื่อสุขภาพ และรายวิชาการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) รายวิชา การนวดไทยเพื่อสุขภาพ และรายวิชาการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) การนวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน ๑๕๐ ชั่วโมง และรายวิชาการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (จำนวน ๖๐ ชั่วโมง) ซึ่งสำนักวิชาการได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยผ่านการพิจารณากลับกรองตามมาตรฐานแล้วนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักสูตร (ตามเนื้อความในเอกสาร)

นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาที่พึงมีการปรับปรุง และมอบหมายให้สาขาวิชาสาธารณสุขดูแลทั้งหมด เนื่องจากได้รับความสนใจเป็นที่ต้องการมีผู้สมัครเรียนจำนวนมาก

นางเสน่ห์นุช วิเศษสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยชุมชนต้องมีการติดตามหลังการจบหลักสูตรของนักศึกษา เพื่อแสดงผลสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

นายเสรี พิมพ์มาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของวิทยาลัยชุมชนน่าน สร้างเป็นผลงานเชิงประจักษ์

ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เสนอให้มีการจัดแสดงกิจกรรมของวิทยาลัย นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมอาชีพชุมชน ผลสำเร็จของวิทยาลัย เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา ในโครงการระดมทรัพยากรและทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่านที่จะจัดขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อทักท้วง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

วาระที่ ๖.๑ ทาหรือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สำนักวิชาการ ขอทาหรือแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัย ชุมชนน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. วิทยาลัยชุมชนน่านมีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการศึกษา คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการช่วยหาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะสามารถมาช่วยดูแลหลักสูตรร่วมกับบุคลากรภายในวิทยาลัยชุมชน

๒. หากอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามจำนวน จะทำให้วิทยาลัยไม่ผ่านการประเมิน

ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยราช มงคลล้านนา น่าน เคยฝ่าวิกฤตดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งต้องพยายามแก้ไขปัญหภายในก่อน แต่หากไม่สามารถ แก้ไขได้ต้องเสนอให้สถาบันทราบ หรือหากดำเนินการแล้วสถาบันควรเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรรมการสภาวิทยาลัย เสนอให้สำนักวิชาการจัดทำรายละเอียดของอาจารย์ประจำหลักสูตร แต่ละสาขา เพื่อช่วยระดมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความพร้อม และสะดวกในการดูแลรับผิดชอบของหลักสูตรต่อไป

วาระที่ ๖.๒ กำหนดวันประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ กำหนดประชุม วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน (กำหนดการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

มติที่ประชุม รับทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จตรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญา ทิพย์ลัย)

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวัชชิตระ หวันท็อก)

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายเสรี ทิมพมาศ)

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

นางสาวธัญญา ทิพย์ลัย

ผู้จตรายงานการประชุม

นายวัชชิตระ หวันท็อก

ผู้ตรวจรายงานการประชุม